



ที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๔(๒)/๒๕๕๙

ถึง หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ด้วยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอส่งสำเนาประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutto.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕



อุไร ชูชูชา

กองบริหารงานบุคคล

แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕

โทรสาร ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนบติ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนบติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคนบติ ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ ดังนี้

๑. การสมัครของผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การหย่อนบัตรเสนอชื่อหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ นำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และตอบคำถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน โดยคำถามจะคัดกรองก่อนถามผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ นำเสนอและตอบคำถามประมาณคนละ ๓๐ นาที โดยให้นำเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ประมาณคนละ ๓๐ นาที ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม โดยไม่นับความถี่ของการได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏมีผ่านการพิจารณาลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑. นาวาอากาศเอกธนากร เอี่ยมปาน

ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อชัดเจน ให้กระทำ
ได้ภายในเจ็ดวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ วิธีการยื่นทักท้วงในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ยื่นทักท้วง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

(๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ โดยถือเอาวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่
ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราของเอกสารเป็นวันรับเรื่อง

(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสำเร็จ วงศ์ศักดิ์ดา)

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก